



ที่ 8/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ
เยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายโมริยะ มาซาโตะ สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินการกิจของสมาพันธ์ฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทยและฟูกูโอกะในช่วงยุคหลังยุคโควิด-19 เช่น การขอเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว การย้ำความสำคัญที่ปี 2564 เป็นปีครบรอบ 15 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะกับกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน การให้สมาชิกสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ และเยี่ยมที่ทำการ การส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในฟูกูโอกะ รวมทั้ง การรื้อฟื้นให้มีเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ฟูกูโอกะ ของบริษัทการบินไทยฯ และสายการบินอื่นๆ เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น ได้มอบตุ๊กตาฮินะสำหรับเทศกาลฮินะมัตสึริของญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิของทุกปี (ประมาณเดือนมีนาคม) แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อใช้ประดับในที่ทำการ และเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพที่แนบแน่นระหว่างไทยกับฟูกูโอกะด้วย

อนึ่ง สมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ ก่อตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงฉันมิตร (Friendship Agreement) ระหว่างสภาจังหวัดฟูกูโอกะกับสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2550 โดยสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาจังหวัดฟูกูโอกะ โดยที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฟูกูโอกะในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเมือง เช่น โครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ การบริหารจัดการสวนสาธารณะ และการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน การสนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันของกรุงเทพมหานคร การบริจาครถดับเพลิงและปั้มน้ำที่สามารถติดตั้งกับเรือดับเพลิงให้แก่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมทั้งช่วยผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

4 มีนาคม 2564